

Số: /KH-UBND

Hoàng Đức, ngày tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026

Căn cứ Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT – BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội Vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; UBND xã Hoàng Đức xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; vai trò quản lý điều hành của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, MTTQ; phát huy dân chủ trong nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ cương; tăng cường sự đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị thôn vững mạnh, toàn diện trong tình hình mới.

2. Yêu cầu: UBND xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc xây dựng quy trình Hướng dẫn cụ thể đối với các Tổ mặt trận thôn, Trưởng thôn về qui trình tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn theo đúng qui định của Pháp luật. Các Chi uỷ chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn xây dựng nguồn của thôn mình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thực hiện đúng qui trình, phát huy dân chủ trước nhân dân.

II. NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU TRƯỞNG THÔN

1. Một số quy định chung

Ngày tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn: Dự kiến ngày 24 tháng 9 năm 2023 (chủ nhật) là ngày tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn toàn xã.

Thành phần tham dự Hội nghị bầu Trưởng thôn Nhiệm kỳ 2023 – 2026 gồm Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, đại diện hộ gia đình trong thôn (Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc uỷ nhiệm)

Thông tin về Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026 phải được thông báo đến thành phần tham dự Hội nghị ít nhất 02 ngày trước ngày tổ chức hội

ngợi bằng hình thức thông báo qua hệ thống truyền thanh của từng thôn và được niêm yết công khai tại nhà văn hoá thôn.

Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

2. Tiêu chuẩn nhân sự Trưởng thôn

Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc trên giao.

3. Các bước tổ chức Hội nghị bầu Trưởng Thôn

Từ ngày 25/8/2023 - 29/8/2023: Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công bố ngày tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn,

Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023 : Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Tổ bầu cử gồm: Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn (không phải là người ứng cử Trưởng thôn).

Từ ngày 14/9/2023 đến ngày 15/9/2023: Các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, niêm yết tại nhà văn hóa thôn, Trang thông tin điện tử xã và thông báo trên hệ thống truyền thanh xã, chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/2023: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận thôn dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo chi ủy chi bộ thôn, để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn;

Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 06/9/2023 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận thôn, sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn, để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2023 và gửi tới Ủy ban nhân dân xã chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức Hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026.

4. Trình tự Hội nghị bầu Trưởng thôn

a) Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình hội nghị; giới thiệu người đề hội nghị biểu quyết cử làm thư ký hội nghị. Thư ký hội nghị được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị giơ tay biểu quyết đồng ý.

Tổ bầu cử phân công 01 đại diện thành viên của tổ công bố các quyết định, văn bản liên quan theo chương trình hội nghị: Quyết định công bố ngày bầu cử; Quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử;

b) Hội nghị thảo luận về những nội dung được chủ trì hội nghị hoặc người được phân công trình bày.

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách người ứng cử do Ban công tác Mặt trận thôn, đã thống nhất với chi uỷ chi bộ thôn và đề nghị đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn điều kiện để tham gia bầu.

Kết thúc thảo luận, Tổ trưởng Tổ bầu cử tổng hợp các ý kiến thảo luận, đề xuất những nội dung cần được biểu quyết và phương án biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để người tham dự biểu quyết lựa chọn. Phương án được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị giơ tay biểu quyết đồng ý.

c) Biểu quyết đối với những nội dung đã được thảo luận

Đối với hình thức biểu quyết giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm đếm ngay tại thời điểm biểu quyết và được ghi vào biên bản hội nghị.

Đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, Tổ trưởng Tổ bầu đề xuất số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu từ 03 đến 05 người (gồm Trưởng ban và các thành viên) để đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Ban kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị giơ tay biểu quyết đồng ý.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu và tiến hành phát phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Trong quá trình kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu mời 02 đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị chứng kiến việc kiểm phiếu) và lập biên bản kiểm phiếu theo mẫu số 02 của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2023. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại hội nghị. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản và gửi kèm theo Quyết định của cộng đồng dân cư đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và lưu tại thôn.

d) Người trúng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026 ra mắt trước hội nghị. Nếu không xác định được người trúng cử thì nêu rõ lý do không bầu được Trưởng thôn trong biên bản hội nghị để báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định việc tổ chức bầu lại.

đ) Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Tổ trưởng Tổ bầu cử có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bầu cử, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, hồ sơ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026 phải được gửi ngay đến UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

5. Công nhận kết quả bầu cử

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản bầu cử đã được Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026 biểu quyết thông qua, Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn nhiệm

kỳ 2023 - 2026 hoặc quyết định bầu lại; trường hợp không ban hành quyết định công nhận hoặc quyết định bầu lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn, chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân xã.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị Thường trực Đảng ủy xã ban hành văn bản chỉ đạo Hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2023- 2026. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức và hội nghị bầu trưởng thôn theo quy định của pháp luật.

2. UBND xã phối hợp cùng với Ban thường trực UBMTTQ xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn; tổ chức hội nghị triển khai và tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử xã về mục đích, ý nghĩa của công tác bầu trưởng thôn. Chỉ đạo các thôn tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn trên địa bàn xã thành công tốt đẹp. UBND xã giao:

- Công chức VPTK xã có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ và tổng hợp kết quả hội nghị bầu trưởng thôn báo cáo Thường trực ĐU, UBND, UBMTTQ xã và huyện.

- Công chức Tài chính –Kế toán: Tham mưu dự trù kinh phí, xây dựng kế hoạch chi cho công tác tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn theo dự toán ngân sách.

Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: Phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau ngày tổ chức hội nghị bầu cử trưởng thôn.

- Công chức VH-XH: Hướng dẫn các thôn trang trí khánh tiết và có kế hoạch tuyên truyền về hội nghị bầu trưởng thôn đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Các thôn căn cứ kế hoạch của UBND xã, phối hợp triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn đảm bảo đúng quy định, thành công tốt đẹp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, báo cáo về UBND xã xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TTĐU, TTHĐND, UBMTTQ xã(c/d);
- Ban chỉ đạo bầu cử;
- Trưởng ban CTMT 07 thôn (t/h);
- UVUBND xã, Trưởng 07 thôn (t/h);
- Lưu:VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Bằng